



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๒๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เรื่อง รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งรัฐบาลเห็นว่า การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมี ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมในการเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. กำชับให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขภาพอาหาร และอาหารปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัย แข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยโรงเรียนประถมศึกษาต้องใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดทำอาหารกลางวัน

๒. โรงเรียนประถมศึกษาต้องตรวจสอบกำกับ ดูแล ให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมอย่างครบถ้วน ทุกวัน

๓. ให้โรงเรียนประสานผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นความสำคัญในการจัดอาหารเช้าสำหรับนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียน ดำเนินการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชาติวงษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๑๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1

เลขรับที่ ๕๗๗

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๕๕ น.

๐-๗/๖๒๘๗

เจ้าของรับ